

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ส่วนกลาง		
โควิด-19	1. ลุ้นส่งออกไทยฝ่าวิกฤตโควิดฟื้นตัวครึ่งปีหลัง	มติชน
แปลงใหญ่	2. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่อุตสาหกรรมนำการเกษตร	เดลินิวส์
	3. เกษตรฯ ดันกลุ่มกล้วยไม้แปลงใหญ่เบนเข็มเน้นส่งเสริมและขายในประเทศหลังเจอพิษโควิด-19	Thailand plus
เตรียมพื้นที่เพาะปลูก	4. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน : เดินหน้าให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	สวท.
การปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด	5. เกษตรฯ เสียใจ เหตุขบวนรถปาดหน้ารถของประชาชน อ่างสภาพจรรยาไม่เอื้อ	โพสต์ทูเดย์
	6. กระทรวงเกษตรฯ ย้ำการปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน	สยามรัฐ
คอลัมน์	7. คอลัมน์ : ส่งเกษตร //คุณธรรม หรือ คุณทำ	แนวหน้า
น้ำตาลช่วยกรด	8. สัมผัสความหวาน น้ำตาลช่วยกรด	เมืองชัย
ส่วนภูมิภาค		
อบรม	9. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ(จิ้งหรีด) รุ่นที่ 1	สวท. ลำปาง
	10. สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ส่งเสริมเกษตรกรพัฒนาการผลิตสับปะรดนอกฤดู สร้างรายได้ เพิ่มความมั่นคง	สวท. ลำปาง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	11. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ลอย อําเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี	KasetPhet Check-in
ตลาดสินค้าเกษตร	12. รอบทิศถิ่นไทย จ.สุรินทร์ เปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ	NBT

มติชน Matchon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550	Section: First Section/- วันที่: พุธ 17 มิถุนายน 2563 ปีที่: 43	ฉบับที่: 15438 Col.Inch: 73.19 Ad Value: 113,444.50	หน้า: 1(ล่างขวา), 10 PRValue (x3): 340,333.50	ศิลปิน: สีสี่
	หัวข้อข่าว: ลุ้นส่งออกไทย ฝ่าวิกฤตโควิด พื้นที่ครึ่งปีหลัง			



สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
 สักคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์
 ประมาณการส่งออกของปีนี้ ไว้ที่ -8% ขณะที่
 หน่วยงานเอกชนอย่างคณะกรรมการร่วม
 ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคม
 ธนากรไทย คาดการณ์ไว้ที่ -8% ถึง -5%
 และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 (สรท.) คาดการณ์ไว้ที่ -8%

การพยากรณ์ตัวเลขส่งออกของไทยใน
 ระดับ -8% เป็นผลมาจากการค้าโลกได้รับ
 กระแทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของไวรัส
 โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เกิดปรากฏการณ์
 ล็อกดาวน์ทั่วโลก รวมทั้งไทย ซึ่งการส่งออก
 สินค้าและบริการของไทยคิดเป็นสัดส่วนหลัก
 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (จีดีพี)
 กว่า 68.2% ดังนั้น หากการส่งออกของไทย
 พื้นที่ครึ่งปีหลังมาได้ จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย
 ในภาพรวมเช่นกัน

วิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่ง
 สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) ให้
 ความเห็นว่า ภาพรวมของการส่งออกปี 2563
 ในช่วงเวลาที่เหลือขึ้นอยู่กับมาตรการคลายของ
 สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ขณะนี้
 สถานการณ์เริ่มกลับมามีทิศทางที่ดีภายใน

ลุ้นส่งออกไทย ฝ่าวิกฤตโควิด พื้นที่ครึ่งปีหลัง



มติชน <small>Matchon Circulation: 950,000 Ad Rate: 1,550</small>	Section: First Section/- วันที่: พุธ 17 มิถุนายน 2563 ปีที่: 43 ฉบับที่: 15438 หน้า: 1(ล่างขวา), 10 Col.Inch: 73.19 Ad Value: 113,444.50 PRValue (x3): 340,333.50 คลิป: สีสี่ หัวข้อข่าว: ลุ้นส่งออกไทย ฝ่าวิกฤตโควิด พื้นที่ตัวครึ่งปีหลัง		

ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน 2563) อาจเป็นไปได้ที่การส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวตามการฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลก ประกอบกับผลของเพนดิง ดีมานด์ (ความต้องการซื้อสะสม) ของประชาชนในช่วงล็อกดาวน์ จากการที่ทั่วโลกที่เริ่มผ่อนคลายล็อกดาวน์มากขึ้น

ปัจจัยบวกที่เกืออาจเป็นเพียงผลในระยะสั้น ซึ่งอาจถูกกดดันด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามหลายประการ อาทิ อุปสงค์ในสินค้าส่งออกของไทยอาจทรงตัวเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ขบเซา ความไม่แน่นอนของการระบาดโควิด-19 ที่อาจกลับมาระบาดในอีกระลอกหนึ่ง

“นอกจากนี้ ปัจจัยในด้านราคาน้ำมันที่อาจทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อาจส่งผลโดยตรงต่อราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน อาทิ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และน้ำมันสำเร็จรูปที่มีสัดส่วนในมูลค่าการส่งออกรวมถึง 12%”
วิศิษฐ์ระบุ

ภาพรวมการส่งออกของไทย 4 เดือน (มกราคม-เมษายน 2563) พบว่า ขยายตัวได้ในรูปค่าเงินดอลลาร์ที่ 1.19% อาจทำให้หลายคนพึงพอใจกับตัวเลขการขยายตัวเป็นบวก และคาดหวังให้การส่งออกเป็นเครื่องจักรสำคัญในการประคองเศรษฐกิจของไทยที่ขบเซาจากโควิด-19 ที่รุนแรงทั่วโลก ข้ำเติมเศรษฐกิจไทยที่มีความเปราะบางอยู่แล้วจากสงครามการค้าและสถานการณ์ค่าเงินที่แข็งค่าในช่วงปีที่ผ่านมา

หากพิจารณาในรายละเอียดของการส่งออกอย่างถี่ถ้วน จะพบว่า การขยายตัวนี้กลับเป็นผลจากปัจจัยชั่วคราวเกือบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกทองคำที่ขยายตัวได้ดีมากในช่วงการระบาดโควิด-19 จากความกังวลของประชาชน

ที่หันมาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยแทน รวมถึงการส่งคืนอาวุธยุทโธปกรณ์กลับไปยังสหรัฐในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

สะท้อนให้เห็นถึงภาพของการส่งออกในภาคเรียล เซ็กเตอร์ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 อย่างรุนแรง จากปัญหาในส่วนของขนส่งที่ขัดข้องทั้ง 3 ช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางรถ เรือและอากาศ รวมถึงการที่เศรษฐกิจทั่วโลกมีแนวโน้มชะลอตัวลงส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอตัวตามทิศทางของเศรษฐกิจทั่วโลก

จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการชะลอตัวของการส่งออกโดยเฉพาะหมวดสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ามากและกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ ยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอัญมณีและเครื่องประดับ

อย่างไรก็ตาม ในวิกฤตครั้งนี้ยังพบว่า ไทยมีโอกาสในการส่งออก คือ กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร อาทิ ข้าว และอาหารสำหรับรับประทานทันที ทั้งผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ไก่สดแช่แข็ง และแปรรูป และอาหารทะเลแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป ที่สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีเนื่องจากอุปสงค์ของประชาชนเพื่อใช้การดำรงชีวิตประจำวันในช่วงการระบาดโควิด-19 และการใช้มาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งผลจากการขยายตัวของสินค้ากลุ่มนี้อาจช่วยสถานการณ์การส่งออกปี 2563 ของไทยไม่ออกมาเลวร้ายมากเกินไปนัก

รองประธาน สรท. ระบุว่า ผลไม้สดแช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป เป็นสินค้าที่

ยังคงเป็นดาวเด่นในช่วงนี้ โดยภาพรวมการส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีในตลาดหลัก อาทิ สหรัฐ ญี่ปุ่น โดยเฉพาะจีนที่ผู้นำเข้าไปตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับการเจรจาของภาครัฐในการเปิดด่านเพื่อส่งออกผลไม้ในช่วงฤดูกาลผลไม้ของไทย ในส่วนของด้านตงซิง และด้านรถไฟผิงเสียงที่มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ผลไม้ที่ส่งออกขยายตัวได้ดีในช่วงที่ผ่านมา อาทิ ทุเรียนสด โดยเฉพาะตลาดจีนที่มีระดับการบริโภคค่อนข้างสูงแม้ยังท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมถึง ลิ้นจี่ มะพร้าวอ่อน ทุ่น มังคุดและลำไย

ดังนั้น ผู้ประกอบการอาจเพิ่มโอกาสในการส่งออกผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบใจത്യกระแสดความนิยมอาหารแห้งที่เก็บรักษาได้นานในปัจจุบัน

“จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวทำให้ภาพรวมการส่งออกในครึ่งปีหลังอาจทรงตัว หรือขยายตัวได้บ้างเล็กน้อย” รองประธาน สรท. คาดการณ์

ต้องติดตามว่าครึ่งปีหลัง การส่งออกของไทยจะเดินเครื่องได้ดีขึ้นตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่

เดลินิวส์
กรอบบ่าย

Daily News (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 17 มิถุนายน 2563

ปีที่: -

ฉบับที่: 25815

Col.Inch: 15.27

Ad Value: 32,067

ภาพข่าว: ลงนาม

หน้า: 6(ขวา)

PRValue (x3): 96,201

ศิลปิน: สีสี่



**พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร สุดลาดน้ำการเกษตร**

☑ ลงนาม...วิกรได้ เบารอคได้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-หน่วยธุรกิจแม่คโครประเทศไทย บมจ.สยามแม่คโคร ร่วมกับ เจ็มแจ็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงนามความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรผู้ “ตลาดน้ำการเกษตร” รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้กักตุนโควิด-19 โดยเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน

รหัสข่าว: C-200617035109 (16 มิ.ย. 63/08:08)

หน้า: 1/1

 **iQNewsClip**
www.iqnewsclip.com

InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL, Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ทำรายได้ต่อปีมากกว่า 2,500 ล้านบาท ส่วนใหญ่ส่งออกในลักษณะกล้วยไม้ตัดดอก แหล่งผลิตสำคัญอยู่ในจังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี และกรุงเทพฯ โดยเป็นกล้วยไม้สกุลหวาย (เดนโตรเบียม) กว่าร้อยละ 80 รองลงมา คือ สกุลมอคคารา ร้อยละ 15 และสกุลอื่น ๆ ร้อยละ 5 ได้แก่ แวนดา ออนซีเดียม ตามลำดับ ผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น ไม้มีตำหนิจากโรคแมลง ก้านช่อยาวไม่น้อยกว่า 35 ซม. ดอกในช่อบานไม่น้อยกว่า 4 ดอก ส่วนใหญ่ส่งออก ต่างประเทศ ส่วนผลผลิตที่เหลือและคุณภาพไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือที่เรียกว่า “ไม้ตลาด” จะถูกจำหน่าย ภายในประเทศ โดยผู้รวบรวมและพ่อค้าในท้องถิ่นรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรจำหน่ายให้กับพ่อค้าส่งที่ตลาดค้าส่ง เช่น ปากคลองตลาด ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง รวมทั้งตลาดต่างจังหวัด เป็นต้น

ในปี 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 21,521 ไร่ ผลผลิต 48,794 ตัน คิดเป็นมูลค่า 2,654 ล้านบาท หรือร้อยละ 47 ของผลผลิตทั้งประเทศ แบ่งเป็น กล้วยไม้ตัดดอก 2,165 ล้านบาท และกล้วยไม้ต้น 489 ล้านบาท ประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีมูลค่านำเข้ากล้วยไม้จากไทย เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ยุโรป 28 ประเทศ และจีน เมื่อเกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 กล้วยไม้เป็นพืชหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรง หลายประเทศมีมาตรการ Lock down ลด/งดเที่ยวบิน รวมทั้งการขนส่งทางรถ ส่งผลให้การส่งออกกล้วยไม้ของไทยช่วงเดือน ม.ค. – เม.ย. 2563 มีปริมาณลดลงร้อยละ 40.14 และมูลค่าลดลงร้อยละ 31.67 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 จึงทำให้มีผลผลิตส่วนเกินเหลือจากที่ตลาดรองรับได้จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้ตัดดอกซึ่งมีผลผลิตออกทั้งปี ไม่สามารถเก็บผลผลิตรอตลาดได้เหมือนกับสินค้าบางประเภท ดังนั้น เกษตรกรต้องตัดทิ้ง เหลือไว้แต่เฉพาะต้นเพื่อลดต้นทุนการผลิต

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้มีแนวทางส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้แปลงใหญ่กระจายผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพดีสู่ผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางตลาดใหม่ เพิ่มจากเดิมที่เกษตรกรจำหน่ายกล้วยไม้ให้แก่ผู้ส่งออกและผู้รวบรวมที่มารับซื้อที่สวน เช่น การจำหน่าย Online ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้แก่ ไปรษณีย์ไทย 24 Shopping การจัดทำเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกร การรณรงค์ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานสนับสนุนสินค้าไทย ภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” การจัดหาสถานที่จำหน่ายสินค้ากล้วยไม้ของเกษตรกร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ ตลาดเกษตรกรและสถานที่ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ชี้เป้าแหล่งผลิตกล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้ต้นของเกษตรกรแปลงใหญ่ สมาคม ชมรมกล้วยไม้ รวมทั้งการจำหน่ายในรูปแบบ Pre-Order ผ่านทาง Social Media นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คนไทยใช้กล้วยไม้ไทยจัดกิจกรรม และเผยแพร่การใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดแจกัน การจัดช่อกุ๊ก ร้อยพวงมาลัย ประดับตกแต่งสถานที่ เป็นต้น ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กล้วยไม้ รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วไป ปัจจุบันมีแปลงใหญ่กล้วยไม้รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 แปลง จาก 4 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม 6 แปลง สมุทรสาคร 3 แปลง นนทบุรี 1 แปลง และกรุงเทพมหานคร 1 แปลง



“ผลการดำเนินงานนำร่องจำหน่ายสินค้ากล้วยไม้ในรูปแบบ Pre-order ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี มีลูกค้าประจำและลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งพ่อค้าคนกลางมารับสินค้าไปจำหน่ายต่อ เกษตรกรแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมดำเนินการมีความพึงพอใจในรายได้และการจำหน่ายในลักษณะนี้ เนื่องจากจำหน่ายผลผลิตได้ราคาดีกว่าจำหน่ายที่สวน เช่น ขายเป็นสวนราคาช่อละ 30 – 70 สตางค์ ขณะที่จำหน่ายตรงให้ผู้บริโภค ช่อละ 2 – 2.50 บาท ซึ่งการรวมคำสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้าและให้เกษตรกรนำสินค้าทั้งหมดมาส่งยังจุดกระจายสินค้าเพียงจุดเดียว ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าขนส่งของเกษตรกร มีจำนวนสินค้าและรายได้จากการจำหน่ายแน่นอน สำหรับระยะต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ที่นำร่องดังกล่าวดำเนินการด้วยตัวเองทุกขั้นตอน เริ่มจากการตั้งช่องทางการจำหน่ายของกลุ่ม เช่น Line Official, Facebook จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า การรวบรวมและสรุปยอดสั่งซื้อในแต่ละรอบ การจัดเตรียม/ส่งสินค้าให้ลูกค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานไปสู่แปลงใหญ่อื่น ๆ ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อยอด ทั้งนี้ การส่งเสริมตลาดกล้วยไม้ภายในประเทศ จะช่วยเพิ่มทางเลือกและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดส่งออกที่เป็นตลาดหลัก ซึ่งยังไม่มี ความแน่นอนว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเมื่อใด”





เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน 170663 เดินหน้าให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

การดู 33 ครั้ง • 16 มิ.ย. 2020

👍 0 🗨️ 0 ➡️ แชร์ 📄 บันทึก ...



Pr-Pro MassComm Limited

ผู้ติดตาม 39 คน

เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน 170663 ช่วงสอง

เรื่อง : กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้าให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูกอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
สัมภาษณ์ : คุณเอชวีชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แสดงน้อยลง

posttoday.com

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 03:15

Site Value: 50,000

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรฯเสียใจ เหตุขบวนรถปาดหน้ารถ
ของประชาชน อ่างสภภาพจรจรไม่เอื้อ



เรื่องเด่น การเมือง รอบโลก การเงิน-หุ้น เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สังคม > สังคมทั่วไป

เกษตรกรเสียใจ เหตุขบวนรถปาดหน้ารถ ของประชาชน อ่างสภภาพจรจรไม่เอื้อ

วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 17:06 น.



รหัสข่าว: I-I200617000084

หน้า: 1/2

iQNewsClip
www.iqnewsclip.com

InfoQuest Limited | 888/178 Ploenchit Rd., 17th FL. Mahatun Plaza Bldg., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 🖨 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com

เกษตรฯออกแถลงการณ์เสียใจเหตุขบวนรถผู้บริหารแข่งปาดหน้า ย้ำการปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถเป็นสำคัญ ยอมรับวันเกิดเหตุมีปัจจัยเรื่องสภาพจราจร

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวและคลิปวิดีโอผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ขับขี่ด้วยความไม่ระมัดระวัง จนเกือบไปเบียดรถยนต์บนถนนคันหนึ่งนั้น กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้ตั้งใจได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุโดยละเอียด ซึ่งได้รับความว่า ในวันที่เกิดเหตุ(12มิ.ย.) เป็นขากลับจากการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการ ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีรถในขบวนทั้งหมด 6 คัน ประกอบด้วย 1.รถตำรวจภูธร 2.รถตำรวจทางหลวง

3.รถตำรวจที่ติดตามผู้บริหารกระทรวงฯ 4.รถตู้สีดำของผู้บริหาร 5.รถตู้ สป.กษและ 6.รถตุ้มรถส่งเสริมการเกษตร ซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเป็นถนนสวนกัน 2 เลน มีรถยนต์สัญจรไปมาคับคั่ง พนักงานขับรถยนต์ต้องจำกัดความเร็วและใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ

ในขณะที่กำลังจะขับผ่านรถยนต์คันหนึ่งไป ก่อนหน้านั้น ได้มีการขอสื่อสารกับรถยนต์นำขบวนคันหน้าหลายครั้ง จนพนักงานขับรถยนต์มั่นใจว่าสามารถขับผ่านไปได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งได้ส่งสัญญาณขอทางแล้ว แต่สภาพการจราจรขณะนั้น มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ต้องรีบตัดสินใจในการควบคุมรถยนต์ให้ผ่านไปทันขบวน จึงทำให้เห็นภาพรถยนต์ส่วนบุคคลขับผ่านรถยนต์คันหนึ่งไปอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ได้สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้ติดต่อให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯทุกคนระมัดระวังเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้มากกว่านี้ โดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนและก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หากเกิดกรณีเช่นนี้อีก กระทรวงเกษตรฯจะมีบทลงโทษอย่างหนักกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระทรวงเกษตรฯ ย้ำการปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด ต้องคำนึงถึงความปลอดภัย ของประชาชน

ทวิต 0 Share 5

สยามรัฐออนไลน์ 16 มิถุนายน 2563 17:47 น. เกษตร
กระทรวงเกษตรฯ



กระทรวงเกษตรฯ ย้ำการปฏิบัติภารกิจต่างจังหวัด ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวและคลิปวิดีโอผ่านสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 กรณีรถยนต์ส่วนบุคคลในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับด้วยความไม่ระมัดระวัง จนเกือบไปเบียดรถยนต์บนถนนคันหนึ่ง นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้มีเจตนาใจ ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุโดยละเอียด ซึ่งได้ความว่า ในวันเกิดเหตุ (12 มิถุนายน 2563) เป็นขากลับจากการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยมีรถในขบวนทั้งหมด 5 คัน ประกอบด้วย 1. รถตำรวจทางหลวง 2. รถตำรวจที่ติดตามผู้บริหาร กษ. 3. รถตู้สีดำของ ผู้บริหาร กษ. 4. รถตู้ สป.กษ. และ 5. รถตู้กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งในขณะที่เกิดเหตุเป็นถนนสวนกัน 2 เลน มีรถยนต์สัญจรไปมาคับคั่ง พนักงานขับรถยนต์ต้องจำกัดความเร็วและใช้ความระมัดระวังมากกว่าปกติ ในขณะที่กำลังจะขับผ่านรถยนต์คันหนึ่งไป กูอนหน้านั้นได้มีการขอเอกสารกับรถยนต์นำขบวนคันหน้าหลายครั้ง จนพนักงานขับรถยนต์มั่นใจว่าสามารถขับผ่านไปได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งได้ส่งสัญญาณขอทางแล้ว แต่สภาพการจราจรขณะนั้น มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ต้องรีบตัดสินใจในการควบคุมรถยนต์ให้ผ่านไปได้ทันขบวน จึงทำให้เห็นภาพรถยนต์ส่วนบุคคลในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับผ่านรถยนต์คันหนึ่งไปอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ได้สอบสวนผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งได้คัดเตือนให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกคนระมัดระวังเรื่องการขับรถใช้ถนนให้มากกว่านี้ โดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อน และก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ หากเกิดกรณีเช่นนี้อีก กระทรวงเกษตรฯ จะมีบทลงโทษอย่างหนักกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ส่องเกษตร : คุณธรรม หรือ คุณทำ

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

กลางเดือนมิถุนายนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ เป็นไปตามลักษณะของธรรมชาติ และการจัดการของมนุษย์ ประกอบกัน กลายเป็นกิจกรรมร่วมกันของมนุษย์กับธรรมชาติ เช่นเดียวกับกิจกรรมทางการเกษตรที่มนุษย์ต้องร่วมทำงานกับธรรมชาติ เมื่อฝนมากก็ถึงฤดูการเพาะปลูก การเตรียมการต่างๆ ทั้งการเตรียมดิน เตรียมพันธุ์ แรงงาน และความรู้เทคโนโลยีต่างๆก็ต้องเตรียมลงมือดำเนินการ

การเพาะปลูกพืชที่ต้องอาศัยธรรมชาติเช่นฝน ในรอบ 1 ปี สามารถทำได้ครั้งเดียว ถ้าพลาดแล้วจะพลาดเลย รออีกครั้งเมื่อครบรอบอีกปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่สามารถสะสมคุดหยุดลงได้ จึงเห็นการเตรียมการ การดำเนินการทันทีเมื่อเวลาและโอกาสมาถึง

ในทำนองเดียวกันในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายนของทุกปี จะเห็นการลงมือดำเนินงานของข้าราชการในส่วนต่างๆ ไม่เว้นหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร เรียกว่าเกี่ยวข้องทั้งการเพาะปลูก เกี่ยวทั้งระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการชี้แจงงบประมาณ การจัดทำโครงการเร่งด่วนภายใต้แผนฟื้นฟู การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามวงเงินที่ได้รับการจัดสรรให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด เพราะหากไม่เป็นตามเป้าหมาย ระหว่างการชี้แจงงบประมาณต้องมีการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นต่างๆที่เกิดขึ้น และบางหน่วยงานอาจถูกตัดงบประมาณตั้งแต่นั้นตอนนี่เลยก็เป็นได้

อีกมุมหนึ่งของระบบราชการคือ ระบบการบริหารงานบุคคล เป็นช่วงเวลาที่ข้าราชการต้องเกษียณอายุราชการ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการเข้าสู่ตำแหน่ง การโยกย้าย สับเปลี่ยน จึงเริ่มต้นในช่วงเวลานี้เช่นกัน นัยว่าเพื่อไม่ให้เกิดการขาดช่วงในการปฏิบัติราชการ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดวางกำลังคนเพื่อให้นโยบายต่างๆ ของภาครัฐสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย ได้สร้างแรงกระเพื่อมในแวดวงของข้าราชการพอสมควร บางคนก็เร่งดำเนินการในหน้าที่ให้สำเร็จโดยเร็วตามเป้าหมาย บางคนก็แต่งตัวรอเข้าสู่ตำแหน่งที่มุ่งหวังไว้ หรือแม้แต่การแต่งตัวรอเกษียณ หลบหลีกความสับสนใดๆ โดยสิ้นเชิง รอวันที่จะจบชีวิตราชการไปอย่างสงบ เพียงให้ชื่อว่าเกษียณตำแหน่งนั้น ตำแหน่งนี้ ก็ว่ากันไป

บางกลุ่มที่มีความมุ่งหวังในตำแหน่งต่างๆ ก็มีวิธีในการเข้าสู่ตำแหน่งแตกต่างกัน เกิดภาวะการวิ่งเข้าหาเส้นทางของผู้มีอำนาจ หากมีความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ ได้รับการแต่งตั้งมา ก็คงพอรับกันได้ แต่เท่าที่ทราบ กลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีคุณสมบัติตนเองสูงกว่าตำแหน่งที่มุ่งหวังเป็นส่วนใหญ่ บางคนไม่มีพื้นฐานความรู้ใดๆ กับงานที่จะต้องรับผิดชอบในตำแหน่งนั้น เพียงแต่อยู่ในกลุ่มก๊วนของสายการเมือง หรืออาจถูกส่งเข้าไปดูผลผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหรือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มก๊วนที่ทำไว้โดยไม่สนใจเรื่องอื่น เพียงยกประเด็นว่าเป็นตำแหน่งบริหารเท่านั้น จะมีพื้นฐานหรือไม่ก็บริหารได้ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเหมาะสม พอควร หรือถูกต้องเป็นสำคัญ

ตัวผมเองไปรับข้อมูลจากหลายช่องทางในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้าย โดยปกติก็ได้แต่รับฟัง และทำความเข้าใจ แต่ที่ผมสะกิดใจมากเป็นประเด็นการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอที่มีคำสั่งชี้ตัวให้ลงในตำแหน่งนั้นแล้ว ดูแล้วไม่น่าจะเป็นปัญหา ทั้งความอาวุโส ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ รักษาการในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว อีกทั้งเจ้าหน้าที่จะเกษียณอายุราชการ แต่ปัญหาหากกลับกลายเป็นว่าผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานขอรับรองแบบบังคับทุกวิถีทางให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการชี้ตัวสละสิทธิ์ เพื่อจะเปิดทางให้สายของนักการเมืองเข้าสู่ตำแหน่งนี้ให้ได้ หากไม่สำเร็จตามที่นักการเมืองชี้มา ผู้บริหารจะเดือดร้อน โดยที่สายของนักการเมืองนั้น เมื่อเทียบคุณสมบัติกันแล้วไม่สามารถเทียบได้ทั้งอายุราชการ เงินเดือน ประสบการณ์การทำงาน ในที่สุดผมก็คงได้แต่ปลงกับระบบราชการที่เป็นอยู่ ผู้บังคับบัญชาที่ดีควรแสดงความรับผิดชอบต่อหน่วยงานและยึดระบบการบริหารงานบุคคลที่มีคุณธรรม มีธรรมาภิบาล อย่านำเจ้าหน้าที่ระดับล่างมาวิ่งกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาที่พึ่งพาไม่ได้ คุณธรรมต้องเริ่มที่คุณทำ

สมชาย ชาญณรงค์กุล



ข่าวภาคเหนือตอนบน

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงแมลง เศรษฐกิจ(จิ้งหรีด) รุ่นที่ 1

ข่าวจาก : สวท.ลำปาง เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563 อ่าน : 69 ครั้ง



กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง จัดอบรมหลักสูตร"การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเกษตรกรในการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ(จิ้งหรีด)" รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการลำปาง สร้างสรรค์ป็นสุขเกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) ณ ศพก. เครือข่าย ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ราย



ข่าวภาคเหนือตอนบน

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ส่งเสริมเกษตรกร พัฒนาการผลิตสับปะรดนอกฤดู สร้างรายได้ เพิ่ม ความมั่นคง

ข่าวจาก : สวท.ลำปาง เมื่อวันที่ : 17 มิ.ย. 2563 อ่าน : 60 ครั้ง

f แชนส์

ทวิต

LINE

พิมพ์



เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นที่มอบองค์ความรู้และฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการลำปาง สร้างสรรค์ปิ่นสุข เกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ เกษตรผสมผสาน กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสับปะรดนอกฤดู ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (งบพัฒนาจังหวัด) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย นอกจากนี้ ผศ.สันติ ช่างเจระชา วิทยากรจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ลำปาง ได้ให้การบรรยายหลักสูตรการพัฒนากระบวนการผลิตสับปะรดโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม



#คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ #สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

การดู 68 ครั้ง • 16 มิ.ย. 2020

👍 ชอบ 👎 ไม่ชอบ ➔ แชร์ ≡ บันทึก ...



KasetPhet Check-in

ผู้ติดตาม 32 คน

จังหวัดเพชรบุรีจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ วัดโพธิ์ลอย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกะปี่ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บริการวิชาการด้านการเกษตรตรงตามความต้องการของเกษตรกร การแก้ไขปัญหาพร้อมกัน การเสริมสร้างความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรหรือนวัตกรรมที่เหมาะสมแก่เกษตรกร เกษตรกรในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับบริการอย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการ

โดยได้รับเกียรติจากนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน นายชาญณรงค์ พวงสั้น เกษตรจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรายงาน และ นายภคพิศ ส่งวัฒนายุทธ นายอำเภอบ้านลาด กล่าวต้อนรับ
#คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ #สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี



ช่อง NBT ได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนหรือทั้งหมดจากรัฐบาลของประเทศไทย วิกิพีเดีย

รอมทีศถิ่นไทย จ.สุรินทร์ เปิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ชาวค้า วันที่ 15 มิถุนายน 2563 #NBT2HD

การดู 179 ครั้ง · 15 มิ.ย. 2020

👍 3 🗨️ 0 ➡️ แชร์ 📄 บันทึก ...



NewsNBT THAILAND

ผู้ติดตาม 2.35 แสน คน

ที่สุรินทร์ ทางจังหวัดร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ เปิดตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ได้ผลผลิตคุณภาพดี สดใหม่ ขายให้ผู้บริโภคโดยตรง ติดตามจากรายงาน